

# Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí ở Đắk Nông

15:30 10/11/2022

Tác giả: Đức Thịnh

**Ngày 9/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.**



*Các cơ quan, đơn vị báo chí Trung ương và địa phương tại Đắk Nông ký cam kết thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”\_nguồn: nhandan.vn*

Tại Lễ phát động, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đã phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua và công bố 12 tiêu chí quy định cụ thể về cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Ban Tổ chức đã phát động Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và tổ chức ký cam kết giao ước thi đua giữa Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội Nhà báo thường trú, các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Theo nội dung cam kết, các cơ quan báo chí, người làm báo trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các tiêu chí đề ra, triển khai nề nếp, hiệu quả các hoạt động xây dựng cơ quan và con người văn hóa; lấy văn hóa làm nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển của cơ quan báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm xây dựng môi trường văn hóa và phát triển báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam cũng đưa ra các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, còn tồn tại một số cơ quan báo chí và người làm báo xa rời tôn chỉ mục đích, chạy theo mạng xã hội, khai thác quá đà thông tin, đặt tít câu view.

Tại Đắk Nông, từ năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận 12 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung thông tin trên báo. Trong đó, 4 đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan cơ quan báo chí trong tỉnh; 8 đơn thư liên quan nội dung thông tin đăng trên các báo, tạp chí ngoài tỉnh.

Tháng 10 vừa qua, Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông đã ban hành Quyết định xử phạt 57,5 triệu đối với Tạp chí điện tử Kinh tế nông thôn về các hành vi vi phạm đăng phát các bài viết liên quan đến tỉnh Đắk Nông có nội dung không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí và đăng, phát thông tin sai sự thật...

Theo Nhân Dân

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/xay-dung-moi-truong-van-hoa-trong-cac-co-quan-bao-chi-o-dak-nong>